

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายอุทิศ อินลี นายองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เวลา 09.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามทุกคน ซึ่งภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงานและประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและส่งเสริมแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการเพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยกำหนดให้ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณภาพชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน รวมทั้งมีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพประกอบกับสภาวะการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นละมีผลกระทบต่อการทำงาน รวมทั้งการดำเนินชีวิตให้สามารถปรับตัวอยู่ได้อย่างปกติสุข โดยอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและการดำเนินชีวิต ดังนั้น การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบันจึงเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักคุณธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง





ดังนั้นเพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ข้าราชการหรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้าง “ค่านิยมร่วม” หรือวัฒนธรรมที่เปรียบเสมือนรากแก้วของสังคมและองค์กรซึ่งจะเป็นตัวผลักดันและขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งคนในสังคมและองค์กรต้องช่วยกันดูแลและเสริมสร้างให้วัฒนธรรมสอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การพัฒนา การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพตลอดจนให้ข้าราชการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาดให้แก่ประชาชนทุกคนให้เป็นจริง